

## 62.- PHONG TRẠCH TRUNG PHU ☰☷

### I.- THẾ GIAN SỰ VỤ

“Có tin tưởng mới hanh thông sự nghiệp,  
“Đạt tính thành sẽ phục hổ hàng long”

Công việc làm phải có tin tưởng mới nên công nên việc, còn ý chí tánh tình thành thật sẽ thắng thế trong thiên hạ. Mọi người hiền lành tin tưởng nơi việc làm chánh đại quang minh, chỉ có ác tâm mới bắt tin tưởng vào láo khoét lợi dụng, cho ăn bánh vẽ với chức tước hảo huyền.

### II.- NHẬP THẾ

“Thành tín sở chí, kim thạch vi khai” Có tin tưởng tín nhiệm trong ý chí cương quyết, thời chuyện gì khó khăn cũng giải lý dễ dàng, cũng như thánh hiền với ý chí thành tín và tư tưởng trong sạch khiến cho đá cứng rắn và vàng bền bỉ dẻo dai cũng phải khai quật ra hết, tức là công thành danh toại, cũng như tướng Hoàng Sơn thành tín và tin tưởng mãnh liệt vào việc phục quốc, tức nhiên hợp với lòng dân, thuận theo lẽ trời, đương nhiên sẽ thành công tiểu trừ cộng sản cứu quốc.

### III.- XUẤT THẾ

Tin tưởng Trời Phật tức nhiên lòng thành kính xúc động đến hoàng thiên hậu thổ, sẽ ân thưởng và tiếp độ thành quả cao thâm. Đức tin con người rất dũng mãnh, tăng cường năng lực phi thường, như sư phụ điều hành bạch hổ ở núi Thị Giải, quý thánh sư Tây Tạng khinh thân và phi thân, lướt trên mặt nước sang sông, lửa cháy xông vào cứu mạng nạn nhân. Đức tin còn thể hiện nơi lòng người tin tưởng huyền lực của Đức Mẹ hay Quán Thế Âm Bồ Tát, trên chiếc thuyền khảm đang bị bão tố ở Biển Đông, sóng biển đã nhiều phen tấp con thuyền, mọi người lo tấp nước mệt nhọc, nhiều người cầu nguyện cứu độ được linh ứng đến Đức Mẹ và Phật Bà, tự nhiên bão tố hướng sang phía khác, con thuyền vượt biên thoát nạn.

### IV.- THẾ GIAN VẬN

Sự nghiệp hanh thông với lòng tin tưởng vào hảo tâm của tha nhân đối với mình, cũng như công việc chánh đại quang minh được tha nhân tin tưởng và yểm trợ triệt để, chớ còn gian trá, lường lặn như Việt cộng cướp đoạt công kháng chiến của toàn dân đã bị phanh phui ra và bất tín nhiệm một chế độ độc tài công an trị của Việt cộng, tức nhiên sẽ bị toàn dân quật khởi lật đổ để được tự do dân chủ nhân quyền chỉ trong vòng 2 năm nữa mà thôi. Tài sản bọn chúng thu đoạt của dân sẽ được tái thu trả lại cho toàn dân để xây dựng một quốc gia hùng cường.

### V.- AN BÀI THẾ SỰ

Gà mẹ ửng tiếng cục cục, gà con chíp chíp chạy theo họa âm râm rấp, hết sức viên thông do tin tưởng mãnh liệt vào sự chăm sóc của gà mẹ, dám chống lại điều hâu bảo vệ đàn con, cũng như nhút nhát ứng của chánh quyền tận tụy với quốc dân, là vì tâm phục của dân chúng và tin tưởng hoàn toàn vào chánh quyền phụng sự đắc lực cho dân, không cho lân bang huy hiếp lương dân, như Mỹ luôn bảo vệ quyền lợi công dân Mỹ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng trừng phạt quốc gia nào huy hiếp dân Mỹ trong công cuộc kinh doanh hợp pháp, như ở Nam Mỹ và Trung Mỹ, khiến cho thế giới thán phục, chớ không phải như Việt cộng cho dân làm nghĩa vụ lao động lấy tiền của khắp nơi trên thế giới, bây giờ bỏ rơi không chịu rước về nước, khiến họ phải sống bất hợp pháp hết sức thống khổ nơi xứ người.